

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

MDX – บางครั้ง ก็ไม่ทันรู้ตัว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว...

หลาย ๆ อย่างในวงการหุ้น ถ้าเราคิดจะเข้ามาลงทุนแล้ว ก็ต้องมีหลาย ๆ อย่างที่จำเป็นจะต้องรู้ และต้องศึกษาเพิ่ม อันนี้ คงไม่ต้องกล่าวกันหรอกกระมังสำหรับมือรุ่นเก่า ๆ แต่ถ้าเป็นมือใหม่ ๆ หรือยังจะเสียวเข้ามาเพื่อหาเงิน ด้วยเหตุเพราะเห็นว่า มีคนบอกว่าเล่นง่าย ได้เงินง่าย อันนี้ก็ต้องระวังไว้หน่อยนะครับ... หรือแม้แต่ เรื่องของการลงทุนใน “คริปโตฯ เคนเรนซี” ด้วยแล้วนั้น จะยิ่งต้องระวัง ๆ กันให้มากขึ้นหน่อยแหละครับ เหนือเมฆเห็น เล่นตาม ๆ กัน จากคำบอกเล่าของเพื่อน หรือคนรู้จักที่เล่นแล้วได้เงินง่าย ๆ ก็เลยเอากับเขาหน่อย... ก็ดีไปแหละครับ มันจะง่าย ไດง่าย เพราะอ่านอะไร หรือวิเคราะห์อะไรไม่ยาก ไม่มากไม่มาย ในระยะนี้ ... แต่อย่าให้เจออะไรที่คิดไม่ถึงเกิดขึ้นมาก็แล้วกันละ จะรู้ซึ่งถึงความเสียหายอย่าง “ไม่ทันตั้งตัว ไม่ทันรู้ตัว ไม่รู้สาเหตุ” มันจะเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้น หรืออะไรก็ตาม ที่เป็นรูปแบบการเทรดหรือซื้อขายแบบ ซื้อมาขายไป ซื้อถูกขายแพง หรือ ขายแพง ๆ แล้วไปซื้อกลับถูก ๆ (เล่นชาลงแบบ ฟิวเจอร์ส)... เรื่อง ไม่ทันรู้ตัว ก็ไม่เท่าไรหรอกครับ แต่ถ้า “ไม่รู้ว่าไหนดี” ก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก ทั้งหุ้น หรือสินทรัพย์ใดๆ ก็ตาม ที่อยู่ในตลาด ถ้าเราเลือกจริงๆ ก็ไม่แน่ใจหรอกว่าที่เราเลือกนั้น จะได้อย่างใจ หรือแม้แต่ที่เขาบอกมานั้น มันดีหรือไม่ดีสำหรับเราหรือเปล่า... แม้ว่าเราจะเลือกตัวที่มันดี ๆ แล้ว ก็ตาม ไม่ว่าจะตามที่เขาบอกมา หรือเลือกเองก็ตาม แต่บางครั้ง มันก็มีผิดจังหวะเกิดขึ้นได้ ก็กลายเป็นว่า เสียหายไม่รู้ตัว ถ้าแบบลงแรง ๆ หรือขาดทุนแรง ๆ ก็เรียกว่า ไม่ทันรู้ตัวไม่รู้สาเหตุ กันยากก็ได

ดูตามเกม... จริง ๆ แล้ว ก็เป็นหุ้นที่ไม่รู้เรื่องในทางพื้นฐานเท่าไรหรอกนะครับ แต่เห็นว่า

สัญญาณของเส้นแบบนี้แล้ว ก็น่าสนใจอยู่... แต่ก็มีหุ้นสัญญาณแบบนี้แยะนะ เช่น JMT JMART ก็น่าสนใจ

แนวรับ : ... 7.70-7.50 และถ้าเกิด ต่ำกว่า 7.00 ก็ Cut Loss

เป้าหมาย : ... 10.00 หรือ จะลุ้นบางส่วนที่ระดับ 12.0-14.0 ก็ได้

Price Chart...(MDX)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MDX... ที่กล่าวว่า ยังมีหุ้นที่น่าสนใจ จากสัญญาณแบบนี้ ก็คือสัญญาณของ เส้น MA. นะ ซึ่ง จะลองดูที่ JMT หรือ JMART ที่ขาดตา ในวันวานก็ได้ แต่ที่เหนือเมฆ ขอเลือก MDX แทนที่จะเลือก JMT นั้น ก็ขอลองเอาหุ้นที่ยังอยู่ในระดับ ต่ำๆ ในโครงสร้างหลัก มาว่ากันก่อน เรียกว่า โอกาสเห็นการขึ้นตามโครงสร้างที่ยังพออ่านได้ และคาดหัวเป้าหมายได้ มาว่ากันก่อน ส่วน JMT หรือ แม้แต่ JMART เองนั้น แม้จะคาดหัวเป้าหมายตามรูปแบบของ MA. ได้ก็ตาม แต่ก็อย่างว่า บางครั้ง ก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกัน เพราะเป็นหุ้นที่เราๆ ก็ต้องรู้กันดีอยู่ว่า กำลังภายใน ก็จะเป็นเรื่องที่เราเอง ไม่เห็นหรือคาดไม่ได้ แต่ถ้าราคาต่ำๆ ก็เจ็บน้อยหน่อย